

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ และการประชุมสุดยอดภาคธุรกิจอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้นำคณะเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ (ASEAN-Republic of Korea Commemorative Summit) เพื่อฉลองครบรอบ 25 ปีของความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกับผู้นำจากประเทศสมาชิกอาเซียน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี และเลขาธิการอาเซียน ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2557 ที่นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี



การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้นำเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีในอนาคต โดยสนับสนุนให้มีการขยายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่แต่ละฝ่ายมีจุดแข็ง เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ การขยายการค้าและการลงทุนของสาธารณรัฐเกาหลีในภูมิภาค และการสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน รวมทั้งได้หารือกันเกี่ยวกับประเด็นในภูมิภาคและระหว่างประเทศ เช่น ความมั่นคง ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดการภัยพิบัติ เป็นต้น โดยที่ประชุมฯ ได้รับรองแถลงการณ์ร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของความสัมพันธ์ว่าด้วยวิสัยทัศน์ของหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้แนวคิด “สร้างความไว้วางใจ นำมาซึ่งความสุข”

นายกรัฐมนตรียังได้เป็นผู้บรรยายพิเศษ (Special Speaker) ในการประชุมสุดยอดภาคธุรกิจอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-Republic of Korea CEO Summit) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมคู่ขนานในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 โดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสถานการณ์และอนาคตของเศรษฐกิจโลก และบทบาทสำคัญของภูมิภาคเอเชียในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการด้านเศรษฐกิจของไทย และเชิญชวนนักลงทุนจากสาธารณรัฐเกาหลีให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค ICT และอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การกำจัดขยะ การเติบโตสีเขียว เป็นต้น

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ใช้โอกาสนี้หารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี และ
สุลต่านแห่งบรูไนฯ เพื่อแสวงหาช่องทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับประเทศ
ทั้งสองให้แน่นแฟ้นอีกด้วย

ความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2532 และพัฒนาไปสู่ความเป็นหุ้นส่วน
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) เมื่อปี 2553 ทั้งนี้ ในปี 2556 อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของสาธารณรัฐ
เกาหลี รองจากจีน โดยมีมูลค่าประมาณ 135,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการลงทุนจากสาธารณรัฐเกาหลีสูง
เป็นอันดับ 3 ในอาเซียน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2556 มีชาวเกาหลีใต้เดินทาง
มาท่องเที่ยวในอาเซียน 6.5 ล้านคน ซึ่งอาเซียนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุดของชาวเกาหลีใต้ ทั้งนี้
อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีได้ตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าระหว่างกัน 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2558
และ 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2563

กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์การระหว่างประเทศ

กรมอาเซียน

12 ธันวาคม 2557